



ที่ พร ๐๐๓๓.๕/ว ๑๒๕๙

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เรียน นายอำเภอทุกแห่ง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรี ขอหารือ กรณี บริษัท แอปพลิเคชัน โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโปรแกรม Speexx ได้นำเสนอโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษกับโปรแกรม Speexx โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๕๐๐ บาท ระยะเวลา ๑ ปี สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเรียนผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทุกระบบปฏิบัติการ และมีการทดสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนพร้อมใบประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง จึงหารือว่าการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตถือเป็นการฝึกศึกษาตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้หรือไม่ อย่างไร

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๔ กำหนดว่า “การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ “การฝึกศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มีลักษณะเป็นการเรียนรู้หรือศึกษาด้วยตนเองและกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วย เช่น การฝึกออกเสียง โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงถือว่าเป็นการฝึกอบรมและฝึกศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้

อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ไม่ได้มีการจัดสถานที่หรือห้องฝึกอบรม ประกอบกับในอนาคตอาจมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป

/จัดฝึกอบรม...

ในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้

๑.หลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จะต้องผ่านการพิจารณา รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

๒.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่าหลักสูตรการฝึกอบรมเข้าชั้นหรือใกล้เคียง กับหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ หากเข้าชั้นหรือใกล้เคียงกันให้ลงทะเบียนฝึกอบรมกับสำนักงาน ก.พ. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐดังกล่าว

๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ กับหน่วยงานใด ควรคำนึงถึงมาตรฐานของหน่วยงานผู้จัด โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ ความชำนาญ ความน่าเชื่อถือ และผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งหลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาควรมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยผู้เข้ารับ การฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

๔.ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นอย่างดี

๕.ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ และต้องให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

๖.ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร ซึ่งรายงานผลการศึกษาอบรมดังกล่าว อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร หน่วยงานผู้จัด ระยะเวลาการฝึกอบรม สรุปเนื้อหาสาระและประโยชน์ที่ผู้เข้า รับการฝึกอบรมได้รับจากการศึกษาอบรม และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน

๗.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วางระบบติดตามตรวจสอบการเข้ารับการฝึกอบรม เช่น การเข้าระบบเพื่อศึกษาเรียนรู้ของผู้ได้รับการฝึกอบรม การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุสมิ รัตนวิทย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๓